



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรจันทบุรี

ที่ ๔๙/๒๕๖๗

เรื่อง มาตรการในการควบคุม และการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของทางราชการ

เนื่องจากปรากฏว่า มีอาวุธปืนและกระสุนปืนในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จ่ายประจำสถานีตำรวจหรือประจำหน่วยงานต่างๆ ได้มีการสูญหายอยู่เสมอเพราะข้าราชการรับไปใช้ราชการแล้วไม่ระมัดระวังให้สมกับอาวุธปืนเป็นของสำคัญ บางทีก็มีการทุจริต เบียดบังทรัพย์สินอาวุธปืนของทางราชการไปโดยมิชอบ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดมาตรการให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนของทางราชการ ต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนของทางราชการทุกขั้นตอน การเก็บรักษาการเบิกจ่าย และการใช้งาน จะต้องยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ให้งานส่งกำลังบำรุง ประจำสถานีตำรวจภูธรจันทบุรี จัดทำข้อมูลรายละเอียดอาวุธปืนทุกชนิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ จัดเก็บรักษาจัดทำบัญชีเพื่อเป็นมาตรการควบคุม และการตรวจสอบอาวุธปืนของ ตร.
๓. ต้องจัดสถานที่เก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนให้เป็นสัดส่วน มีความมั่นคงปลอดภัย โดยได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโทวินัย สนิท เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุงสถานีตำรวจภูธรจันทบุรีเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลสถานที่เก็บรักษาอาวุธปืน และกำหนดมาตรการในการปิด-เปิด โดยให้หัวหน้าหน่วยหรือผู้แทน มีอำนาจในการสั่งให้ ปิด-เปิด สถานที่เก็บรักษาอาวุธปืนและกระสุนปืนของทางราชการ และให้จัดทำบันทึกการดำเนินการทุกครั้งโดยในการเก็บรักษาอาวุธปืนของทางราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามประมวลระเบียบการไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔(เดิม) บทที่ ๘ คำแนะนำการรักษาคลังสรรพสุฯ
๔. การจ่ายอาวุธปืนของทางราชการทุกชนิด ให้แก่ข้าราชการตำรวจไปใช้ในราชการ ให้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการชั่วคราว ห้ามมิให้จ่ายประจำตัวเป็นอันขาด เมื่อหมดหน้าที่และกลับมาถึงสถานีตำรวจแล้วต้องเรียกส่งคืนเก็บทันที จะเก็บรักษาไว้ที่บ้านพัก หรือติดตัวไว้ไม่ได้ ยกเว้นอาวุธปืนพกให้จ่ายประจำตัวให้กับข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม ให้จ่ายประจำตัวเป็นการประจำได้ โดยจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดอาวุธปืน ให้เป็นไปตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ว่าด้วยการรักษาอาวุธปืน และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่เรียกตรวจเป็นประจำและต้องเอาใจใส่ตรวจสอบความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา หากพบว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมยุ่งเกี่ยวหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ติดการพนัน มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีจิตใจไม่ปกติเสี่ยงต่อการนำอาวุธปืนไปใช้ในทางเสียหายต้องเรียกคืนทันที
๕. เมื่อปรากฏว่าอาวุธปืนเกิดการสูญหายหรือชำรุดใช้การไม่ได้ ผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดรับผิดชอบหาสาเหตุเบื้องต้นแห่งการสูญหาย หรือชำรุดโดยเร็ว แล้วรายงานให้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจันทบุรี ทราบโดยทันทีและรายงานหน่วยเหนือขึ้นไป
๖. การเก็บรักษาอาวุธปืนเพื่อนำออกไปใช้ในภารกิจต่างๆ ก่อนที่จะนำอาวุธปืนไปใช้ในภารกิจต่างๆนั้น จะต้องได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา หรือตัวแทนมอบหมาย สั่งการจัดให้มีโซ่ร้อยโก่งโกป็น และ มีกุญแจล็อกโซ่ โดยเก็บล็อกกุญแจไว้กับ รอง ผกก.ป.สภ.จัน

๗. ให้งานส่งกำลังบำรุงฯ เรียกตรวจสอบอาวุธปืนที่จ่ายให้กับข้าราชการตำรวจที่นำไปใช้ในราชการ อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง โดยให้ปรากฏรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่เรียกตรวจ ลายมือชื่อผู้เบิก ลายมือชื่อผู้ตรวจ ระดับ สารวัตรขึ้นไป พร้อมบันทึกภาพถ่ายการตรวจสอบอาวุธปืนทุกครั้ง ให้มีการเรียกประชุมชี้แจงข้าราชการให้รู้จักรับผิดชอบในการรักษาอาวุธและยุทธภัณฑ์ของทางราชการ มิให้ชำรุด สูญหายหรือนำไปใช้ในการกระทำผิดทั้งทางปกครอง และทางอาญา ทางแพ่ง ทางวินัยอย่างเคร่งครัดอย่าให้เกิดการบกพร่องขึ้นได้ หากพบการกระทำผิด ให้พิจารณาข้อบกพร่องผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ เรื่องมาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดข้อบกพร่องโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ให้อยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของ พันตำรวจโท อนุพันธ์ สนิท รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรจุน อีกชั้นหนึ่ง

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(ปรีชา เนตรประชา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจุน